

สรุป

มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓

ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

ระเบียบวาระ/เรื่อง	มติ/ผลการประชุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ใน สขร.
<p>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p>	<p>มติ ที่ประชุมรับทราบ</p> <p>๑. เมื่อวานนี้ (วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๙) ได้มีการประชุมวิป ๓ ฝ่าย (ครม. สนช. และ สปท.) ซึ่งพิจารณาเรื่องร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. เนื่องจากปัจจุบันมี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ใช้บังคับอยู่ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข ควรมีการศึกษาข้อดีข้อเสียของกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้นำเรื่องกราบเรียน นรม. แล้วเสนอให้ ร.นรม. (นายวิษณุ เครืองาม) และทีมงานรับเรื่องนี้ไปพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ รมต.นร. (นายสุวัพันธุ์ฯ) ก็จะรับเรื่องนี้ไปศึกษาด้วย</p> <p>๒. เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะครบวาระในเดือนสิงหาคมนี้ จึงขอขอบคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นอย่างดีตลอดมา</p>	<p>สรท.</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม กขร. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙</p>	<p>มติ : เห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุม</p>	<p>สนค.</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>๓.๑ รายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙</p>	<p>มติ : รับทราบ</p>	<p>สรท.</p>

ระเบียบวาระ/เรื่อง	มติ/ผลการประชุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ใน สขร.
๓.๒ รายงานผลการดำเนินการของ คณะอนุกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ข่าวสารตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของ ราชการ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙	มติ : รับทราบ	สรท.
๓.๓ รายงานผลการดำเนินการของ คณะอนุกรรมการพิจารณาส่งเรื่องอุทธรณ์ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙	มติ : รับทราบ	สวธ.
๓.๔ รายงานผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการ วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙	มติ : รับทราบ	สวธ.
๓.๕ การประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่ สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	มติ : รับทราบ และมอบหมายให้ ร.ปนร. (นายจิรัชย์ฯ) รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการไป ดำเนินการ เช่น ให้ประสาน กปส. ขอออกรายการประจำ เกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส และสรุปประเด็นคำวินิจฉัย เกี่ยวกับส่วนท้องถิ่นส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น	สสผ.
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา ๔.๑ ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	มติ : มีดังนี้ ๑. มอบหมายให้ ศ. นันทวัฒน์ บรมานันท์ ประธานอนุกรรมการ ปรับปรุงแก้ไขหรือยกร่างกฎหมายและอนุบัญญัติเกี่ยวกับ ข้อมูลข่าวสารไปพิจารณาควบคู่กับร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร สาธารณะ พ.ศ. ๒. ให้เพิ่ม พล.ต.อ. เจตน์ มงคลหัตถี เป็นอนุกรรมการ ปรับปรุงแก้ไขหรือยกร่างกฎหมายฯ ด้วย	สรท.
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	ไม่มี	